

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ โพสทูเดย์ ไทยโพสต์ ข่าวสด เดอะเนชั่น (27พ.ค.60)	<b>การบรรจุวิชาชีพ สธ.</b> -เสนอข่าว ชมรม 7 วิชาชีพทางการแพทย์กว่า 200 คน เดินทางสอบถามความคืบหน้าการบรรจุเป็นข้าราชการที่สธ. โดย นายสมคิด เพื่อนรัมย์ ประธานชมรมกายภาพบำบัดชุมชนแห่งประเทศไทย เผยว่า ปัจจุบันมีบุคลากร 7 สาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์ นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิก นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และนักเวชศาสตร์สื่อความหมายและแก้ไขการพูด ที่ค้างบรรจุตั้งแต่ปี 2554 ประมาณ 3,000 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเทคนิคการแพทย์และนักกายภาพบำบัดรวมกันกว่า 2,500 คน ทำให้กระทบต่อขวัญกำลังใจ เนื่องจากไม่มีความมั่นคง นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวหลังหารือกับตัวแทนชมรม 7 วิชาชีพ ว่า ทั้ง 7 วิชาชีพมีความต้องการจะบรรจุบ้าง และกังวลว่าสธ.จะนำอัตราว่าง 1.1 หมื่นตำแหน่งไปให้กับพยาบาลทั้งหมด จึงชี้แจงว่าบริหารจัดการให้พยาบาลเพียง 1,000 อัตราเท่านั้น ที่เหลือยังเป็นของวิชาชีพอื่น โดยเป็นของ 7 วิชาชีพประมาณ 170 ตำแหน่ง เมื่อรวมกับการจัดการตำแหน่งทับซ้อนและการเกษียณ น่าจะสามารถบรรจุได้ประมาณ 308 ตำแหน่ง ในระยะยาวได้จัดทำแผนความต้องการกำลังคน กำหนดจำนวนข้าราชการแต่ละวิชาชีพ ซึ่งกลุ่ม 7 วิชาชีพ กำหนดประมาณ 75% และจะต้องทำเรื่องเสนอคปร.ว่าจะเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้หรือไม่ น.ส.รุ่งทิพา พนมแก ประธานเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว สธ. กล่าวขอบคุณรัฐบาล และขอให้มีการจัดสรรอย่างเป็นธรรม ส่วนวิชาชีพ อื่น ๆ ที่เรียกร้องสิทธิในการบรรจุด้วย ถือเป็นเรื่องดีที่ทำเพื่อวิชาชีพตัวเอง
New)108 เว็บไซต์เดลินิวส์ เพจdrama-addict (29 พ.ค.60)	<b>หมอตระเวนฉีดติดเอดส์</b> -เสนอข่าว นายสงกรานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ทนายความชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ด.ญ.วัย 4 ขวบ ถูกหมอมคนหนึ่งในรพ.รัฐแห่งหนึ่งวินิจฉัยผิดพลาดว่าติดเชื้อเอชไอวีและกินยาต้านไวรัสมาโดยตลอด ส่งผลให้ได้รับผลกระทบต่างๆ มากมาย จนขณะนี้อายุ 23 ปี ได้ไปตรวจเลือดที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยปรากฏว่าไม่ได้ติดเชื้อ สันนิษฐานว่า หมอวินิจฉัยผิด หรือการกินยาต้านไวรัสมาต่อเนื่อง ทำให้ตรวจไม่พบเชื้อ โดยในวันที่ 2 มิ.ย.นี้ จะนำผู้เสียหายไปพบปลัด สธ. เพื่อขอความเป็นธรรม หากพบเป็นความผิดพลาดจะฟ้องทางแพ่งเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนต่อไป
ไทยรัฐ มติชนออนไลน์ (29 พ.ค.60)	<b>ร้องเรียนแพทย์ทำคลอดทารกเสียชีวิต</b> -เสนอข่าว นายธีรวัฒน์ ชาติรี อายุ 32 ปี เดินทางมาที่ สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อดำเนินการเรื่องส่งศพบุตรสาวอายุครรภ์ 7 เดือน ไปผ่าพิสูจน์ที่รพ.ตำรวจเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต เนื่องจากภรรยาฝากท้องที่คลินิกแห่งหนึ่งภายในหมู่บ้านไทยธานี แพทย์ประจำคลินิกเป็นแพทย์รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 23 พ.ค. 2560 อายุครรภ์ 7 เดือน มีเลือดไหลออกมาจากช่องคลอด ไปพบแพทย์ที่คลินิกดังกล่าว แพทย์บอกว่าเป็นการเริ่มแรกที่อาจจะคลอดก่อนกำหนด ได้ให้ยาไม่ห้ามตุลุกเปิดก่อนกำหนด และให้กลับบ้านได้ หลังรับประทานยา 1 เม็ด ภรรยามีอาการใจสั่นอย่างรุนแรง ลูกดิ้นแรงกว่าปกติ จึงหยุดกินยา กระทั่งวันที่ 24 พ.ค. 2560 มีเลือดไหลออกทางช่องคลอดอีก จึงรีบพาภรรยาเดินทางมาที่รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แพทย์อัลตราซาวด์พบว่าเด็กเสียชีวิตแล้ว ต้องผ่าตัดเอาทารกในครรภ์ออก และยังรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู หากผลชันสูตรพบว่า เป็นความผิดของแพทย์ จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด แนวหน้า ไทยโพสต์ (27พ.ค.60)	<b>ระเบิด รพ.พระมงกุฎเกล้า</b> -เสนอข่าว พล.ต.อ.ศรียวาร์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. ด้านความมั่นคง กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีคนร้ายลอบวางระเบิดรพ.พระมงกุฎเกล้า ว่า ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนจำลองแผนประทุษกรรมของคนร้ายในรูปแบบต่างๆ ที่จะเป็นไปได้ เชื่อว่ามีมากกว่า 1 คน คาดใช้เวลา 2-3 วัน ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดทุกตัว ส่วนที่มีข่าว พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ระบุว่า นายวุฒิพงศ์ กษธรรมคุณ หรือโกตี๋ ผู้ต้องหาตาม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน (28พ.ค.60)</p>	<p>หมายจับในคดีความผิด ม.112 และคดีความมั่นคงที่หลบหนีอยู่ในต่างประเทศ มีความเชื่อมโยงเหตุระเบิดครั้งนี้ เป็นประเด็นหนึ่งในการสืบสวนสอบสวน ส่วนที่มีกระแสข่าวคุมตัวผู้ต้องสงสัย 9 รายนั้น ยังไม่ได้รับรายงานและ ไม่มีการประสานข้อมูลมาจากฝ่ายใด ทราบว่ากองทัพประสานไปยังป.ป.ง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่ม ต้องสงสัย</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. กล่าวว่า ขณะนี้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ สุ่มเสี่ยง ทั้งแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน สถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ และศูนย์การค้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีก ส่วน แนวทางสืบสวนมีพยานหลักฐานเชื่อว่าเป็นกลุ่มที่เคยก่อเหตุช่วงที่ผ่านมา เป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมือง ในการสืบสวนจะเน้นการใช้พยานหลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ มติชน เพจdrama-addict (29 พ.ค.60)</p>	<p><b>ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์โรคไขหวัดใหญ่ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-1 พฤษภาคม 2560 พบผู้ป่วย 22,117 ราย เสียชีวิต 2 ราย เพื่อลดความรุนแรงของโรค ปีนี้ สธ.ได้ รมรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาล 3.5 ล้านโดส ให้กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข 4 แสนโดส และประชาชนกลุ่มเสี่ยง 3 ล้าน 1 แสนโดส ประกอบด้วย 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 3.ผู้มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้มีน้ำหนักตัว มากกว่า 100 กิโลกรัม 6.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 7.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย 8.ผู้ที่มีภูมิคุ้มกัน บกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ) โดยจะเริ่มให้บริการฟรี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคมนี้ ที่ สถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน ซึ่งวัคซีนที่ฉีดให้ประกอบด้วย 3 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ A Michigan (H1N1) สายพันธุ์ A Hong Kong (H3N2) และสายพันธุ์ B Brisbane (ออสเตรเลีย)</p> <p>ก่อนฉีดวัคซีนควรพักผ่อนให้เพียงพอ สุขภาพโดยรวมสามารถปฏิบัติงานได้ปกติ ไม่ป่วยหรือมีอาการไข้ ก่อนรับการฉีดวัคซีน ส่วนผู้ที่ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ ได้แก่ เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน ผู้ที่มีประวัติแพ้ ไขไก่อย่างรุนแรง มีประวัติเคยแพ้วัคซีนไขหวัดใหญ่อย่างรุนแรง โดยทั่วไปอาการข้างเคียงพบได้น้อย ส่วนใหญ่ เป็นอาการเฉพาะที่ เช่น บวม แดง ตรงบริเวณที่ฉีดวัคซีน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือมีไข้ต่ำๆ และมักหายได้เอง ภายใน 1-3 วัน หากปวด บวม บริเวณที่ฉีดให้ประคบด้วยผ้าเย็น หากมีไข้ให้กินยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล ใน ขนาดที่เหมาะสม หากมีอาการรุนแรงหรือเป็นมากควรปรึกษาแพทย์ทันที และแจ้งอาการให้ทราบโดยละเอียด</p>
<p>สยามรัฐ (29พ.ค.60)</p>	<p><b>โรคมือเท้าปาก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ตั้งแต่ ม.ค.-พ.ค. 2560 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ทั่วประเทศ 18,343 ราย เสียชีวิต 1 ราย มากที่สุดในกลุ่มเด็กเล็ก 1-3 ปี ประมาณร้อยละ 70 ของผู้ป่วยทั้งหมด ได้กำชับสสจ.ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและประสานสถานศึกษา โดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยง เด็ก ให้ดำเนินการตามมาตรการของสธ. รักษาสุขอนามัย ตรวจสอบคัดกรองเด็กทุกวันในตอนเช้า ให้เด็กล้างมือด้วย น้ำและสบู่บ่อยๆ หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ ของใช้เป็นประจำ หากพบเด็กป่วยให้แจ้งผู้ปกครองรับกลับบ้าน และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหาย หากมีเด็กป่วยมากให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที</p>
<p>เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก (29พ.ค.60)</p>	<p><b>โรคไขเลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวในโซเชียลมีเดียระบุมือโรค ไขเลือดออกสายพันธุ์ใหม่ว่า โรคไขเลือดออก มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งในแถบประเทศอาเซียนนี้สามารถ พบได้ 4 สายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์มีความรุนแรงไม่แตกต่างกันมาก ในแต่ละประเทศก็จะมีผู้ป่วยแต่ละสายพันธุ์ สลับกันไป ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยไม่มีไขเลือดออกสายพันธุ์ใหม่ นอกเหนือจาก 4 สายพันธุ์ที่เคยพบมาแล้ว หาก ป่วยเป็นครั้งแรกอาการจะไม่รุนแรง แต่ถ้าป่วยเป็นครั้งที่สองอาการจะรุนแรงขึ้น ในเชื้อที่ต่างจากชนิดที่เป็นครั้ง แรก ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-22 พ.ค. 2560 พบผู้ป่วยไขเลือดออกทั่วประเทศ 11,062 ราย เสียชีวิต 19 ราย ภาคใต้มีผู้ป่วยสูงสุด 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส และนครศรีธรรมราช ตามลำดับ การ พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดว่าในช่วงนี้จะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน มีน้ำขัง ตามภาชนะต่าง ๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แนะนำให้ดูแลตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัด ช่วยกันกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งในบ้านและชุมชน โดยใช้หลัก "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" ได้แก่ 1.เก็บบ้าน 2.เก็บขยะ 3. เก็บน้ำ หากมีอาการไขสูงเฉียบพลัน ให้เช็ดตัวลดไข้ รับประทานยาลดไข้พาราเซตามอล ไม่ควรซื้อยาแก้ปวดหรือ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวรอบ อาณาจักร (28พ.ค.60)</p>	<p>ยาแก้ไอเสบมารับประทานเอง ถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ควรไปพบแพทย์ทันที</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร. 9 นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ว่า ตั้งแต่วันที่ 1ม.ค.-24 พ.ค. 2560 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 464 ราย แยกเป็น นครราชสีมา 196 ราย ชัยภูมิ 33 ราย บุรีรัมย์ 59 ราย และสุรินทร์ 176 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็ก ได้ประสานไปยังสาธารณสุขให้ลงพื้นที่ที่ตรวจร่างกายชาวบ้านและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน โดยเฉพาะตามสถานศึกษาต่างๆ เนื่องจากเป็นช่วงเปิดภาคเรียนและเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน อาจทำให้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ง่ายขึ้น</p>
<p>เดลินิวส์ (29 พ.ค.60)</p>	<p><b>โรคไฮเปอร์เทียม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุ 6-15 ปี ที่มีปัญหาผลการเรียนไม่ดี มักพบมี 4 โรคทางจิตเวชแอบแฝงคือ 1.ออทิสติก 2.สมาธิสั้น 3.แอลดีหรือภาวะบกพร่องในการเรียนรู้ และ4.สติปัญญาบกพร่อง โดยโรคสมาธิสั้นพบมากที่สุด และพบในเด็กผู้ชายมากกว่าผู้หญิง อาการที่แสดงออกได้แก่ ชน อยู่ไม่นิ่งขาดสมาธิ หุนหันพลันแล่น หรือเรียกว่า โรคไฮเปอร์ เกิดจากสมองทำงานผิดปกติ และมักมีอาการชัดเจนในช่วงประถมศึกษา หากผู้ปกครองหรือครูไม่เข้าใจ คิดว่าเป็นเด็กซน เด็กดื้อ จะทำให้เด็กขาดการรักษาที่ถูกต้อง เกิดปัญหาอารมณ์และพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงอนาคต แต่ถ้าเด็กได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม จะสามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ โดย 2 ใน 3 จะหายหรืออาการดีขึ้น</p> <p>ด้าน นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ที่น่าห่วงมากขณะนี้พบว่าเด็กเล็กที่ปกติกลายเป็นโรคไฮเปอร์เทียมมากขึ้นเกิดจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ตามใจ ปล่อยให้เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3ขวบ เล่นแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เพื่อให้เด็กนิ่ง ไม่ซน แต่ในวงการจิตแพทย์พบว่าความเร็วของภาพในเกมส์เปลี่ยนทุก 3 วินาที จะส่งผลโดยตรงต่อสมองทำงานไม่ลงตัว คุณสมาธิไม่ได้ ทำให้ทักษะการอ่าน การเขียน การพูดของเด็กแย่งลง อารมณ์ร้อน รอคอยไม่เป็น ดังนั้นขอเตือนผู้ปกครองระวัง อย่าให้เด็กเล็กเล่นเกมจากอุปกรณ์เหล่านี้ อาการจะค่อย ๆ หายไป และควรให้เด็กได้เล่นกับเด็กวัยเดียวกัน เพื่อให้เด็กมีทักษะและพัฒนาการทุกด้าน</p> <p>การดูแลนักเรียนที่เป็นโรคไฮเปอร์ ควรจัดที่นั่งเรียนหน้าชั้นหรือใกล้ครูเพื่อที่จะคอยกำกับให้เด็กมีความตั้งใจ มีสมาธิ ควรชื่นชมทันทีเมื่อเด็กตั้งใจเรียนหรือตั้งใจทำงาน ส่วนผู้ปกครองควรจัดบริเวณสงบในบ้านขณะเด็กทำการบ้าน แบ่งงานให้เด็กทำทีละน้อย และควรบอกเด็กล่วงหน้าถึงเรื่องที่ต้องการให้เด็กทำ หากเด็กทำผิดควรใช้ทำที่เอาจริง แต่สงบ ลงโทษตามข้อตกลง เช่น ลดเวลาดูทีวี ที่สำคัญต้องฝึกลูกให้มีวินัย อดทน รอคอยเป็น จัดระเบียบให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยพ่อแม่ทำเป็นตัวอย่างทั้งนี้อาการอยู่ไม่นิ่งของเด็ก จะลดลงเมื่อโตขึ้น แต่ประมาณร้อยละ 40 ของผู้ป่วยจะมีอาการจนถึงวัยผู้ใหญ่</p>
<p>มติชน คอลัมน์ AROUND BANGKOK (29พ.ค.60)</p>	<p><b>สำรวจการมีเพศสัมพันธ์ของเด็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. เผยว่า ได้สำรวจประเด็นการมีเพศสัมพันธ์ของเด็กอายุ 10-14 ปี กับกลุ่มเป้าหมายที่ท้องก่อนวัยอันควร ใน 4 ภาค พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมี 3 สาเหตุ คือ 1.พฤติกรรมของเด็ก 2.ครอบครัว 3.สิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น เพื่อน สื่อ แหล่งมั่วสุมในพื้นที่ และยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างเริ่มมองหาเพศตรงข้ามตั้งแต่อายุ 10-11 ขวบ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (29พ.ค.60)</p>	<p><b>รสนิยมเปลือยกาย</b></p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับ การเผยแพร่ภาพเปลือยกายในที่สาธารณะลงโซเชียลมีเดีย และมีคนแชร์รวมถึงวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก โดย พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และโฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การเปลือยกายเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนบุคคล แต่ต้องจำกัดในพื้นที่ส่วนตัว และต้องแยกให้ถูกว่าการเปลือยในที่ส่วนตัวแตกต่างจากอาการทางจิตเวช เพราะการเปลือยโดยไม่รู้ตัว ถือว่ามีอาการป่วย ต้องรักษา</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา (29พ.ค.60)</p>	<p><b>เกมส์ต่อสู้ออนไลน์เสี่ยงเซลล์สมองตาย</b></p> <p>-เสนอบทความ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เกมออนไลน์ประเภท "โมบ้า (Multiple Online Battle Arena : MOBA)" เป็นเกมส์ต่อสู้ออนไลน์เสมือนจริง ที่เหล่าผู้ปกครองควรเฝ้าระวังและคอยกันบุตรหลานของตัวเองให้อยู่ห่าง ๆ หรือเล่นวันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง เพราะถ้ามากเกินไปอาจเสี่ยงต่อการถูกทำลายสมอง และกลายเป็น "เด็กติดเกม" ได้ในเวลาอันรวดเร็ว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ (29พ.ค.60)</p>	<p><b>กินทุเรียนเสี่ยง 4 โรค</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ทุเรียนจัดอยู่ในอาหารกลุ่มผลไม้ที่ให้วิตามิน แร่ธาตุ และเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรต แต่ผู้ป่วยโรคไต เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดหัวใจตีบ ควรระวังเป็นพิเศษ ผู้ป่วยเบาหวานควรกินไม่เกิน 1 เม็ดเล็กต่อวัน ผู้ป่วยไตควรเลี่ยงเพราะจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ และไม่ควรกินพร้อมเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพราะจะทำให้ร่างกายเกิดความร้อนสูง เสี่ยงเสียชีวิตจากการขาดน้ำได้ และอาจทำให้หน้าแดงชาวิงเวียนและอาเจียน</p> <p>ด้าน พญ.นภาพรณ วิริยะอุตสาหกุล ผอ.สำนักโภชนาการ กล่าวว่า ทุเรียน 1 เม็ด ให้พลังงาน 130 กิโลแคลอรี จึงควรกินไม่เกิน 2 เม็ดต่อวัน และไม่กินทุกวัน เพราะอาจทำให้น้ำหนักเกิน ร้อนใน เจ็บคอ สามารถกินกับมังคุดได้ เพราะมีสารต้านอักเสบ ช่วยแก้ร้อนในและยังมีน้ำมาก มีใยอาหารสูง และในมือที่กินทุเรียนควรคุมข้าว แป้ง ขนมหวาน</p>
<p>สยามกีฬา (28พ.ค.60)</p>	<p><b>กิจกรรมวันความดันโลหิตสูงโลก</b></p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดงานเดิน-วิ่งมินิมาราธอน ด้านความดันโลหิตสูง เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก เพื่อสร้างสร้างกระแสการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย มีผู้เข้าร่วมงานและนักกีฬาเดิน-วิ่ง กว่า 1,200 คน ที่บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี</p>
<p>ข่าวสด (28พ.ค.60)</p>	<p><b>โครงการฉันทิมีสุข</b></p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์ เลขานุการ อัย. แดงขาวผลการดำเนินโครงการฉันทิมีสุข ในการถวายความรู้แก่พระสงฆ์ในโครงการฯ ประจำปี 2560 เพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาพแข็งแรง มีความรู้ในการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสู่ญาติโยม เพื่อความมีสุขภาพดี ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)</p>
<p>ไทยโพสต์ (29พ.ค.60)</p>	<p><b>ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์ เลขานุการ อัย. กล่าวว่า อัย.เตรียมใช้ระบบขึ้นทะเบียน “ผลิตภัณฑ์สุขภาพ” แบบใหม่ ครอบคลุมยา อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เริ่ม 1 ต.ค. นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อแก้ปัญหาออกใบอนุญาตล่าช้า</p>
<p>สยามรัฐ (29พ.ค.60)</p>	<p><b>ตรวจสอบกาแฟผสมเห็ดหลินจือ</b></p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขานุการ อัย. เปิดเผยว่า ตามที่อย.ได้รับร้องเรียนให้ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์กาแฟผสมเห็ดหลินจือ Lingzhi coffee DXN Lingzhi Coffee 3 in 1 ทางเว็บไซต์ มีการอ้างสรรพคุณช่วยขับสารพิษ ลดไขมัน ลดปวดประจำเดือน บรรเทา-รักษาโรคปวดข้อกระดูก รักษาไมเกรน เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันโรคมะเร็ง เป็นต้น เบื้องต้นได้ตั้งขอหาโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และหากตรวจพบมีการโฆษณาคุณประโยชน์สรรพคุณอันเป็นเท็จหรือหลอกลวง โ้อวดเกินจริง จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอย.ได้เก็บตัวอย่างกาแฟดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์ หากพบสเตียรอยด์หรือยาอื่น ๆ ถือเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ (29พ.ค.60)</p>	<p><b>ตลาดอาหารเสริม</b></p> <p>-เสนอข่าว นายนาคาญ์ ทิวาวัฒน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปี 2560 ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางเติบโตเริ่มเข้าสู่จุดอิ่มตัว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตลาดเพื่อการส่งออก มีมูลค่าประมาณ 3 แสนล้านบาท และตลาดในประเทศประมาณ 1.5 แสนล้านบาท โดยประเทศไทยเป็นผู้ผลิตหลักในภูมิภาคอาเซียน แต่ปัจจุบันกำลังเกิดปัญหาต่างประเทศกีดขวางเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. โดยอยากเสนอให้อย.ปรับกฎระเบียบของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ หากใช้ใบอนุญาตไม่ถูกต้อง จะมีบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น</p>
<p>คมชัดลึก (28 พ.ค. 60)</p>	<p><b>การพัฒนาเด็กปฐมวัย</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล นักวิจัย กล่าวว่า จากการสำรวจพัฒนาการเด็ก ของกรมอนามัย ปี 2557 พบว่าเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี มีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ 30 แนวทางการแก้ไข คือ การทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Functions-EF) ซึ่งในปี 2557-2559 สวรส. และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้สนับสนุนทุนวิจัยด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้แก่ทีมวิจัย ศูนย์วิจัยประสาท</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>วิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จนพัฒนาเป็น "แบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร ในเด็กก่อนวัยเรียน (MU.EF-101)" และ "แบบประเมินปัญหาพฤติกรรมด้านการคิดเชิงบริหาร ในเด็กก่อนวัยเรียน (MU.EF-102)" เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กหรือครูอนุบาลนำไปใช้คัดกรองเด็กในชั้นเรียน ทำให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ตรงจุดและออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กได้</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก (28พ.ค.60)</p>	<p><b>กินเห็ดพิษเสียชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประเสริฐ กิตสุวรรณรัตน์ นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า มีผู้ป่วยชื่อ นายทะบุญชัย ชัยนุ่งมานะ อายุ 34 ปี ต.แม่อุค อ.ขุนยวม กินเห็ดระโงกหินที่เก็บมาจากป่า มีอาการอาเจียนและถ่ายเหลว ส่งตัวจากรพ.ขุนยวม มารักษาต่อที่รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน ผู้ป่วยอาการไม่ทุเลา ตัวเหลือง ได้ส่งไปรักษาต่อ รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ และเกิดอาการตับวายเสียชีวิต ขอเตือนประชาชนอย่าบริโภคเห็ดที่ไม่รู้จักเพราะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้</p>
<p>มติชน (29 พ.ค.60)</p>	<p><b>ผู้ประกันตนเรียกร้องการตรวจสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายมนัส โกศล ประธานเครือข่ายผู้ประกันสังคมคนทำงาน กล่าวในเวทีสาธารณะ "2 ปี พ.ร.บ. ประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค มาตรา 63(2) ผู้ประกันตนทำอะไร" ว่ากฎหมายลูกต่างๆ ทำได้ล่าช้า โดยเฉพาะการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขเทียบเท่าสิทธิบัตรทอง ส่วนเรื่องการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค มีหลายอย่างไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เพราะมีการกำหนดช่วงอายุในการได้รับสิทธิตรวจสุขภาพ จึงเสนอให้มีการปรับปรุง โดยจัดโปรแกรมบริการตรวจสุขภาพให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสถานประกอบการ ลักษณะงาน สามารถรับบริการในโรงพยาบาลคู่สัญญา และขอให้มีการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนทดแทนบางส่วนมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน หลังตรวจพบความเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่อไป</p>
<p>มติชน (28พ.ค.60)</p>	<p><b>วันดื่มนมโลก</b></p> <p>-เสนอบทความ วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็น วันดื่มนมโลก (World Milk Day) ในปีนี้ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก มีคาราวานรถณรงค์เชิญชวนคนไทยดื่มนมเพิ่มขึ้น แจกนมฟรี พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาพิเศษ ในช่วงวันที่ 1-15 มิถุนายน ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ตั้งเป้าคนไทยดื่มนมเพิ่มขึ้น จาก 14 ลิตรต่อคนต่อปี เป็น 20 ลิตรต่อคนต่อปี ภายใน 10 ปี</p> <p>ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย ระบุว่า คนไทยดื่มนมเฉลี่ยคนละประมาณ 14 ลิตรต่อปี ขณะที่อัตราการดื่มนมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เฉลี่ยคนละ 60 ลิตรต่อปี และทั่วโลกเฉลี่ยคนละ 103.9 ลิตรต่อปี ส่งผลให้เด็กไทยเมื่อมีอายุ 18 ปี มีความสูงเฉลี่ยค่อนข้างเตี้ย โดยผู้ชายสูงเฉลี่ย 167.1 เซนติเมตร ผู้หญิงสูงเฉลี่ย 157.4 เซนติเมตร</p>
<p>มติชน (28พ.ค.60)</p>	<p><b>กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก</b></p> <p>-เสนอข่าว ทพ.สุปรिता อุดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) เครือข่ายทันตแพทย์ไทยด้านทันตสุขภาพ ร่วมกับสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และ สสส. จึงร่วมกันจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2560 : NoNo Fun Run 2017 เพื่อปลุกกระแสสังคมให้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของยาสูบ สร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเยาวชน Generation Z ให้หันมาวิ่งออกกำลังกาย ช่วยให้มีความสุขที่ดีและช่วยให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ ทั้งนี้ ผลสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่ของไทย ปี 2558 พบว่า คนไทยสูบบุหรี่ 10.9 ล้านคน โดยกลุ่มอายุ 30 ปีขึ้นไป เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 50,710 คน เป็นชาย 42,989 คน หญิง 7,721 คน</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา (29พ.ค.60)</p>	<p><b>แผนยุทธศาสตร์ธุรกิจบริการ</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.บรรจงจิตต์ อังคอุสินี อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมเสนอแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจบริการให้กรม.พิจารณา นำร่องกลุ่มสุขภาพ สปา และรถยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจบริการในอุตสาหกรรม New S Curve เนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการขับเคลื่อน ทั้งการกำหนดมาตรฐาน การพัฒนาคน มั่นใจจะช่วยผลักดันให้จีดีพีภาคบริการเติบโตได้สูงขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน คอลัมน์เปิดโลกสุขภาพ (29 พ.ค.60)</p>	<p><b>วัคซีนเอชไอวี</b></p> <p>-เสนอบทความ โดย ศจ.พญ.พรณี ปิติสุทธธรรม หัวหน้าศูนย์วัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ประเทศไทยมีการวิจัยวัคซีนป้องกันเชื้อเอชไอวีมานานกว่า 24 ปี ล่าสุด ภายใต้งานความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และแผนกเรโทรไวรัสโรลี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร, สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกาและกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ทำให้ได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่ 31.2%</p> <p>โดยเป็นการหาวัคซีนป้องกันเชื้อเอชไอวีสายพันธุ์ที่ ซึ่งระบาดมากในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการทดลองในกลุ่มตัวอย่าง 360 คน เพื่อหาความแตกต่างของการฉีดวัคซีนกระตุ้นหลังจากฉีดเข็มแรกเป็นระยะเวลา 12 เดือน 15 เดือน และ 18 เดือน พบว่า การฉีดกระตุ้นห่างกัน 15 เดือน ทำให้ภูมิคุ้มกันในเลือดและสารคัดหลั่งสูงกว่าช่วงอื่น คาดว่าการทดลองจะมีความคืบหน้ามากขึ้นในไม่ช้า</p>
<p>แนวหน้า (29 พ.ค.60)</p>	<p><b>เครื่องมือตรวจสอบโรคเอดส์</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภณ อาจารย์จากหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รางวัลระดับดีเด่น ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ งาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีระบบของไหลจุลภาคสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคในพื้นที่ทุรกันดาร โดยเป็นชุดตรวจอย่างง่าย สำหรับตรวจวัดปริมาณแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสในเลือด โดยใช้เทคนิคการทดสอบการคัดกรองแอนติบอดี (immunoassay) บนไมโครฟลูอิดิกชิป (microfluidic chip) สามารถให้ผลการตรวจที่มีความแม่นยำสูงเช่นเดียวกับการตรวจในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล สามารถตรวจคัดกรองโรคได้มากกว่า 1 โรคในเวลาเดียวกันจากเลือดปริมาณน้อย และให้ผลตรวจภายในเวลาเพียง 15 นาที มีค่าใช้จ่ายต่อการตรวจต่อครั้งในการเปลี่ยนแผ่นทดสอบประมาณ 200-300 บาท และอุปกรณ์มีขนาดเล็ก สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม (หรือแอปพลิเคชัน) ในสมาร์ทโฟน ช่วยในการเก็บข้อมูลด้านสาธารณสุขของภาครัฐ</p>
<p>ไทยรัฐ (29พ.ค.60)</p>	<p><b>กึ่งทารกหน้าบ้านเศรษฐีเลียนแบบละคร</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า อัตราการทิ้งเด็กทารกตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 6 ขวบ สูงขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่พบมากในพื้นที่ที่มีโรงงานหรือแรงงานต่างด้าว สถานที่ที่นิยมทิ้งเด็กทารกคือ โรงพยาบาล บ้านผู้รับจ้างเลี้ยง และสถานที่สาธารณะ เช่น ป้ายรถเมล์ ถึงขยะ และพงหญ้า ส่วนบ้านบุคคลที่มีฐานะพบเป็นที่นิยมมากขึ้น เป็นพฤติกรรมเลียนแบบละคร เพราะคิดว่าทารกจะได้รับการดูแลอย่างดี</p> <p>ด้าน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า สาเหตุการทอดทิ้งเด็กทารกของวัยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เกิดจากปัญหาการตั้งครรภ์ หรือยาเสพติด นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ และไม่มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน จนตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม ส่วนบุคคลอายุ 18 ปีขึ้นไป ตั้งใจตั้งครรภ์ แต่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ไม่สามารถเลี้ยงบุตรได้ การนำเด็กทารกไปทิ้งตามสถานที่ต่าง ๆ หวังให้มีคนนำไปเลี้ยง ถือเป็นเรื่องเข้าใจผิดรุนแรง เด็กที่ถูกทิ้งมีโอกาสเสียชีวิต พิการ หรือมีความเสี่ยงติดเชื้อสูงกว่าเด็กปกติ เพราะเด็กต้องได้รับการดูแลจากพ่อแม่ในสายเลือด ให้ความอบอุ่นเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด</p>
<p>ไทยรัฐ (27พ.ค.60)</p>	<p><b>ลักลอบขายอวัยวะ</b></p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจกัมพูชาจับกุมชายหญิงชาวกรุงพนมเปญซื้อหาร่วมกันค้าอวัยวะมนุษย์จากผู้บริจาคอวัยวะมากกว่า 10 ราย ให้ค่าตอบแทนรายละ 5,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 2 แสนบาท นำไปเสนอขายและผ่าตัดให้ผู้ต้องการไตรายละกว่า 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเกือบ 1.5 ล้านบาท โดยส่งไปที่อินเดียและเนปาลด้วย ขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุ แต่ละปีมีการลักลอบค้าอวัยวะมนุษย์ราว 10,000 ราย</p>
<p>ข่าวสด (29พ.ค.60)</p>	<p><b>ไวรัสซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขอินเดีย แถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิการายที่ 3 ในรัฐคุชราต ทางภาคตะวันตก เป็นหญิงตั้งครรภ์วัย 22 ปี ขณะที่ทางการรัฐคุชราตยืนยันว่าควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้</p>

